

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: “Kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam”

Chuyên ngành: Kế toán

Mã số: 9.34.03.01

NCS: Lê Thị Yến Oanh

Kế toán trách nhiệm là vấn đề khá mới mẻ ở Việt Nam, đã và đang được nhiều nhà khoa học, nhà quản trị trong các doanh nghiệp quan tâm cả về lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, luận án “**Kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam**” đã nghiên cứu và rút ra những kết luận cơ bản sau đây:

Một là, hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận về kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích một số quan điểm khác nhau về khái niệm, vai trò và nội dung của kế toán trách nhiệm, tác giả đã đưa ra ý kiến riêng của mình về vấn đề này và cho rằng: việc phân cấp, phân quyền và thiết lập các trung tâm trách nhiệm là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp. Các vấn đề được nghiên cứu một cách khoa học, tạo điều kiện cho việc nâng cao nhận thức lý luận về kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp.

Hai là, thông qua trình bày và phân tích các lý thuyết nền tảng liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ áp dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp, luận án phân tích 05 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp.

Ba là, thông qua điều tra, khảo sát 128 doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong mẫu nghiên cứu, bằng phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, luận án phân tích thực trạng về áp dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp này và phân tích 05 nhân tố ảnh hưởng đến mức độ áp dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp này. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của thực trạng. Các phân tích của tác giả được minh chứng bằng những số liệu, tài liệu thực tế tin cậy.

Bốn là, luận án trình bày, phân tích quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển xuất nhập khẩu đến năm 2030 và yêu cầu hoàn thiện về kế toán trách nhiệm. Qua đó, luận án đề xuất 06

nhóm giải pháp hoàn thiện kế toán trách nhiệm, bao gồm: tăng cường phân cấp, phân quyền hạn và trách nhiệm và thiết lập các trung tâm trách nhiệm trong doanh nghiệp; hoàn thiện công tác lập dự toán và phân tích dự toán tại các trung tâm trách nhiệm; hoàn thiện đánh giá hiệu quả hoạt động theo các trung tâm trách nhiệm; hoàn thiện báo cáo kế toán trách nhiệm; hoàn thiện hệ thống khen thưởng và kỷ luật trong doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với kế toán trách nhiệm.

Năm là, luận án đã phân tích rõ những điều kiện cần thiết đối với nhà nước, đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đối với các hiệp hội Kế toán - Kiểm toán và đối với các cơ sở đào tạo về kinh tế để các giải pháp đề xuất được thực hiện trong thực tiễn./.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

Người hướng dẫn 1

Người hướng dẫn 2

Nghiên cứu sinh

PGS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

TS. Nguyễn Thị Thanh

Lê Thị Yến Oanh